

CỤC VĂN THƯ VÀ LƯU TRỮ
NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU TRỮ
QUỐC GIA I

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

ĐỀ NGHỊ TẶNG “HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG” HẠNG BA

(Đã có thành tích xuất sắc trong nhiệm vụ Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ)

Đơn vị đề nghị khen thưởng: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Tên đơn vị: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Địa điểm trụ sở chính: Số 5, Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

1. Quá trình hình thành và phát triển

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I là một trong bốn Trung tâm Lưu trữ quốc gia trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, có lịch sử hình thành và phát triển sớm nhất so với các Trung tâm Lưu trữ quốc gia khác thuộc Cục.

Ngày 04 tháng 9 năm 1962, Cục Lưu trữ trực thuộc Phủ Thủ tướng (nay là Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước) được thành lập theo Nghị định số 102/CP của Hội đồng Chính phủ. Cũng tại Nghị định này, Kho Lưu trữ thuộc Bộ Văn hóa được chuyển giao cho Cục Lưu trữ quản lý. Kho Lưu trữ thuộc Bộ Văn hoá nguyên là Kho Lưu trữ của Sở Lưu trữ và Thư viện Đông Dương thuộc Phủ Toàn quyền Đông Dương, được thành lập theo Nghị định ngày 26 tháng 12 năm 1918 của Toàn quyền Đông Dương và là Kho Lưu trữ Trung ương của xứ Đông Dương thuộc địa Pháp.

Như vậy, Kho Lưu trữ (năm 1963 đổi tên thành Kho Lưu trữ Trung ương) ra đời cùng với sự thành lập của Cục Lưu trữ, là tiền thân của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I trực thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

Nhiệm vụ của Kho Lưu trữ Trung ương là thu thập, bảo quản và phục vụ khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ của chính quyền cũ và của các cơ quan, chính quyền, đoàn thể cấp Trung ương từ ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thời kỳ mới thành lập, Cục Lưu trữ cũng như Kho Lưu trữ Trung ương gặp rất nhiều khó khăn. Công chức, viên chức của Cục Lưu trữ và Kho Lưu trữ Trung ương đều làm việc tại một trụ sở chung tại địa chỉ 31B Tràng Thi - Hà Nội. Sau này Cục Lưu trữ xây dựng trụ sở riêng, tòa nhà 31B Tràng Thi - Hà Nội được Cục Lưu trữ giao cho Kho Lưu trữ Trung ương quản lý.

Năm 1964, Đế quốc Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, Kho Lưu trữ Trung ương chưa có đủ điều kiện để xây dựng hoàn thiện bộ máy tổ chức đã phải lo đối phó với cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Thực hiện chỉ thị của cấp trên, cán bộ của Cục Lưu trữ và Kho Lưu trữ Trung ương đã tập trung nhân lực, vật lực để tổ chức đưa tài liệu đi sơ tán tại Việt Bắc. Nhiệm vụ quan trọng nhất thời điểm này là bảo vệ an toàn tài liệu đồng thời góp sức cùng với toàn quân, toàn dân ta đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Năm 1973 hòa bình lập lại, Kho Lưu trữ Trung ương vẫn tiếp tục có trách nhiệm quản lý kho tài liệu tại nơi sơ tán chưa chuyển về hết.

Ngày 26 tháng 9 năm 1973, Cục Lưu trữ Phủ Thủ tướng đã ban hành Quyết định số 18/QĐ-TC quy định về "Tổ chức bộ máy của Kho Lưu trữ Trung ương". Đây là văn bản đầu tiên của Cục Lưu trữ quy định chi tiết tổ chức bộ máy của Kho Lưu trữ Trung ương.

Ngày 09 tháng 11 năm 1976, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng ban hành Quyết định số 252/BT về việc thành lập Kho Lưu trữ Trung ương II đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy đến năm 1976 cả nước có hai Kho Lưu trữ Nhà nước Trung ương.

Ngày 08 tháng 8 năm 1988, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 223/CT cho phép đổi tên các Kho Lưu trữ Nhà nước Trung ương (ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh) thành các Trung tâm Lưu trữ quốc gia.

Trên cơ sở đó, ngày 06 tháng 9 năm 1988, Cục Lưu trữ Nhà nước đã ban hành Quyết định số 385/QĐ-TC đổi tên Kho Lưu trữ Nhà nước Trung ương I ở Hà Nội thành Trung tâm Lưu trữ quốc gia I. Đổi tên Kho Lưu trữ Nhà nước Trung ương II ở Thành phố Hồ Chí Minh thành Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

Trải qua thời gian, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I nhiều lần được điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ để phù hợp với từng giai đoạn.

2. Chức năng, nhiệm vụ

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, có chức năng trực tiếp quản lý tài liệu lưu trữ và thực hiện hoạt động lưu trữ thuộc phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể như sau:

- Đề xuất, trình Cục trưởng để trình Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các đề án, dự án về bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ không thường xuyên đối với tài liệu được giao quản lý;

- Đề xuất, trình Cục trưởng phê duyệt, ban hành kế hoạch thực hiện các hoạt động lưu trữ đối với tài liệu được giao quản lý;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp của Cục trưởng

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-BNV ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc “quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I” là Quyết định mới nhất về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I. Bộ máy tổ chức của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I hiện tại gồm: Phòng Xử lý Nghiệp vụ; Phòng Phát huy giá trị tài liệu lưu trữ, Phòng Hành chính - Tổng hợp.

- Tổng số công chức, viên chức, người lao động toàn Trung tâm: 57 viên chức và người lao động, trong đó: Thạc sĩ: 10/57; Đại học và Cao đẳng: 38/57; Trình độ khác: 09/57.

- Tổ chức đảng, đoàn thể:

- + Chi bộ Trung tâm Lưu trữ quốc gia I trực thuộc Đảng bộ Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, hiện có 30 đảng viên;

- + Công đoàn bộ phận có 57 đoàn viên công đoàn.

- + Chi Đoàn thanh niên có 12 đoàn viên.

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

Trong suốt chặng đường 60 năm, các thế hệ viên chức, người lao động Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và xã hội ghi nhận bằng những phần thưởng và danh hiệu cao quý như:

- Năm 1985: Kho Lưu trữ Trung ương được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (theo Quyết định số 777KT/HĐNN ngày 16/11/1985 vì đã

có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc).

- Năm 1994: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (theo Quyết định số 310KT/CT ngày 08/7/1994 vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Pháp lệnh bảo vệ tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu cho phong trào thi đua của ngành lưu trữ trong 10 năm qua).

- Năm 1997: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (theo Quyết định số 1139/TTg ngày 14/11/2000 vì đã có nhiều thành tích trong việc thực hiện Chỉ thị 726/TTg ngày 04/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ).

- Năm 2002: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba (theo Quyết định số 306 KT/CTN ngày 31/5/2002 vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác từ 1997 - 2001 góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc).

- Năm 2007: Trung tâm Lưu trữ quốc gia I được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất (theo Quyết định số 1069/2007QĐ/CTN ngày 18/9/2007 vì đã có nhiều thành tích đặc biệt trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ quốc).

- Năm 2012: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (theo Quyết định số 1157/QĐ/TTg ngày 29/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2009 - 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc).

- Năm 2015: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (theo Quyết định số 1723/QĐ-TTg ngày 08/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích xuất sắc và tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh góp phần vào xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc).

III. NHỮNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG VIỆC PHÁT HUY GIÁ TRỊ TÀI LIỆU LƯU TRỮ

- Tài liệu lưu trữ dù ở loại hình nào cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin phục vụ hoạt động quản lý của các cơ quan, tổ chức, cá

nhân đồng thời góp phần phục vụ các mục đích chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học lịch sử.

- Đối với lĩnh vực chính trị, tài liệu lưu trữ dùng để làm bằng chứng chứng minh chủ quyền quốc gia, giải quyết các xung đột về biên giới lãnh thổ; làm sáng tỏ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, dân quyền, là minh chứng để tố cáo tội ác của chiến tranh.

- Đối với lĩnh vực kinh tế, tài liệu lưu trữ góp phần xác định những kế hoạch xây dựng phát triển ngắn hạn, dài hạn cho từng vùng từng địa phương, xác định những phương án canh tác, sản xuất phù hợp để hạn chế những rủi ro mà thiên tai và các yếu tố bên ngoài đem lại. Các thông tin trong tài liệu lưu trữ thường xuyên được khai thác và sử dụng để phục vụ cho việc xây dựng các đề tài, dự án, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện của từng địa phương, từng vùng. Việc khai thác và sử dụng các thông tin trong tài liệu lưu trữ đã giúp cho Nhà nước tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức và tiền của, góp phần phát triển kinh tế của đất nước.

- Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, thông tin trong tài liệu lưu trữ được khai thác và sử dụng để phục vụ cho việc nghiên cứu văn hóa của các dân tộc, văn hóa vùng, miền. Những nghiên cứu về văn hóa dựa trên cơ sở các thông tin từ tài liệu lưu trữ đã góp phần giới thiệu những nét văn hóa truyền thống của văn hóa với bạn bè trong nước và thế giới. Tài liệu lưu trữ là tư liệu đáng tin cậy để thế giới công nhận và xếp hạng nhiều di sản văn hoá có giá trị. Tài liệu lưu trữ nắm giữ nguồn thông tin tư liệu quan trọng để xác định các giá trị văn hóa của đất nước, góp phần quan trọng để xét giá trị văn hóa được bảo tồn do UNESCO công nhận. Góp phần quan trọng trong việc đưa văn hóa Việt giới thiệu ra thế giới. Ngoài ra, tài liệu lưu trữ cũng góp phần tạo nên những thước phim lịch sử về một thời vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc.

Với sứ mệnh là một trong những trung tâm lưu trữ lịch sử lớn của cả nước. Trong những năm qua, mặc dù có sự thay đổi xáo trộn lớn về tổ chức bộ máy và cơ cấu nhân sự, cùng với nhiều khó khăn, áp lực do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Ban Giám đốc Trung tâm cùng với sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của toàn thể viên chức, người lao động đã hoàn thành các nhiệm vụ đặc biệt quan trọng.

Công tác phát huy giá trị tài liệu được xem là một hoạt động trọng tâm của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I. Cho đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đang bảo quản gần 6.000 mét giá tài liệu và tư liệu lưu trữ. Các tài liệu lưu trữ hiện đang bảo quản tại Trung tâm hầu hết là tài liệu cổ của các thời kỳ phong kiến tại Việt Nam và của chính quyền thuộc địa Pháp tại Đông Dương giai đoạn trước 1945. Đây đều là các bản gốc, độc bản, quý hiếm như Châu bản triều Nguyễn, Địa bạ triều Nguyễn, hồ sơ của các cơ quan chính quyền thuộc địa Pháp, tài liệu về các công trình kiến trúc xây dựng nhà cửa, cầu cống, đê kè, thủy lợi... của Pháp tại Việt Nam. Vì vậy việc khai thác sử dụng tài liệu phục vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia, nghiên cứu khoa học... luôn là mục tiêu quan trọng trong các hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm.

- Hàng năm Trung tâm phục vụ khoảng 1.500 - 2.000 lượt độc giả trong và ngoài nước khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ; trung bình mỗi năm phục vụ khoảng 70.000 - 80.000 hồ sơ tài liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu tại phòng Đọc, cung cấp hàng chục nghìn bản sao, chứng thực tài liệu lưu trữ;

- Cung cấp nhiều tài liệu gốc như Châu bản triều Nguyễn, Địa bạ triều Nguyễn, bản đồ, tài liệu quan trắc... phục vụ Ủy ban biên giới quốc gia của Bộ Ngoại giao xây dựng hồ sơ pháp lý để chứng minh và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam cả trên đất liền và hải đảo;

- Cung cấp tư liệu phục vụ các cơ quan như Tòa án, Viện Kiểm sát, cơ quan Thi hành án... để phục vụ công tác điều tra, chứng thực thông tin, xác minh giải quyết một số vụ án tranh chấp về đất đai, tài sản...

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban biên giới quốc gia
- Bộ Ngoại giao, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức các hoạt động tuyên truyền, trưng bày tài liệu lưu trữ về chủ quyền biển đảo, đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa;

- Phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Hội Kiến trúc sư Hà Nội, Ban quản lý dự án xây dựng miền Bắc... cung cấp nhiều tài liệu, tư liệu phục vụ việc trùng tu, sửa chữa các công trình do người Pháp xây dựng tại Hà Nội đầu thế kỷ 20 như Nhà Hát lớn Hà Nội, Cầu Long Biên, Nhà khách Chính phủ số 2 Lê Thạch, Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Biệt thự số 51 Trần Hưng Đạo... giúp tiết kiệm thời gian, kinh phí

sửa chữa cũng như đảm bảo tính lịch sử, nguyên gốc và mỹ thuật của các công trình;

- Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp tư liệu phục vụ xây dựng lịch sử địa phương cho nhiều tỉnh thành trong cả nước như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Hội An, Bình Định, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang...

- Biên soạn xuất bản gần 30 đầu sách, ấn phẩm có giá trị như: *Chiến tranh Đông Dương qua tiếng nói của binh lính Pháp*; *Tuyên truyền Cách mạng trước năm 1945*; *Mục lục Châu bản triều Nguyễn*; *Tổ chức bộ máy các cơ quan trong chính quyền thuộc địa Pháp ở Việt Nam (1862-1845)*; *Ấn chương trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945)*; *Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn (1802-1945)*; *Giáo dục thời Pháp thuộc qua tài liệu lưu trữ (1862-1945)*; *Địa danh làng xã Việt Nam qua tài liệu Địa bạ triều Nguyễn (bộ 4 tập)*; *Cải lương hương chính qua tài liệu và tư liệu lưu trữ*; *Quốc sử quân triều Nguyễn*; *Cuộc kháng chiến chống Pháp ở Nam kỳ qua Châu bản triều Nguyễn*; *Kiến trúc Pháp - Đông Dương, những viên ngọc quý tại Hà Nội*... Trong đó nhiều cuốn đã nhận được giải thưởng "Sách hay", "Sách đẹp", được đánh giá cao về chất lượng là loại sách tra cứu rất có giá trị đối với những người làm công tác nghiên cứu lịch sử giai đoạn trước 1945.

- Tổ chức khoảng 40 cuộc trưng bày, triển lãm về tài liệu lưu trữ như "Ngự phê trên Châu bản triều Nguyễn", "Bút phê của các Hoàng đế trên Châu bản triều Nguyễn", "Quan hệ Việt - Pháp qua bốn thế kỷ", "Côn Đảo qua tài liệu lưu trữ", "Kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội", "Hoài niệm Hà Nội phố", "Văn thư triều Nguyễn qua Châu bản - Di sản tư liệu thế giới", "Thư pháp của các Hoàng đế nhà Nguyễn", "Thái Y viện triều Nguyễn qua Di sản tư liệu Châu bản", "Giáo dục Việt Nam giai đoạn 1802 - 1945", "Cung đình đón Tết", "Làng nghề phố nghề Thăng Long - Hà Nội", "Tết xưa"... Các triển lãm trưng bày tài liệu của Trung tâm đều mang tính giáo dục cao và tạo những hiệu ứng rất tốt với công chúng.

Đặc biệt những năm gần đây để bắt kịp xu hướng của xã hội, Trung tâm đã đẩy mạnh nhiều hoạt động phát huy giá trị tài liệu theo các hình thức mới nhằm giúp công chúng tiếp cận nhanh chóng hiệu quả hơn nữa giá trị của tài liệu lưu trữ như:

- Trung tâm đã xây dựng một trang web chính thức (<http://archives.org.vn>) và một số kênh thông tin như fanpage, youtube, twitter... để phục vụ tuyên truyền, giới thiệu tài liệu lưu trữ;

- Mỗi năm Trung tâm xây dựng khoảng 30 clip ngắn giới thiệu tài liệu lưu trữ để phục vụ nhiều đối tượng công chúng đặc biệt là giới trẻ. Trong đó nhiều chuỗi clip đã thu hút gần 1 triệu lượt xem và tương tác trên Youtube của Trung tâm như: *Đặc sắc bút phê của các Hoàng đế trên Châu bản triều Nguyễn*; chuỗi clip *Hành trình khám phá kiến trúc Pháp tại Hà Nội*; chuỗi clip *Châu bản triều Nguyễn - Con đường tìm về di tích Huế xưa* giới thiệu các công trình kiến trúc của triều Nguyễn tại Huế; chuỗi clip *Các khu nghỉ dưỡng thời Pháp tại Đông Dương*; ngoài ra còn nhiều clip giới thiệu về các di tích danh thắng tại Việt Nam;

- Trung tâm cũng phối hợp với các Đài Truyền hình xây dựng nhiều phim, phóng sự giới thiệu tài liệu và các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ như: *Ký ức triều Nguyễn qua Châu bản*, *Đi tìm tác đất xưa qua Địa bạ* Chương trình Nẻo về nguồn cội VTV1; *Quản lý bảo tồn biệt thự cũ tại Hà Nội từ góc nhìn tài liệu lưu trữ* Chương trình Tiêu điểm VTV1; *Đặc sắc bút phê của các Hoàng đế nhà Nguyễn* Chương trình Khám phá Việt Nam VTV1; *Châu bản triều Nguyễn - Nguồn sử liệu quý* Chương trình Kiến thức cộng đồng VTV2; *Bí ẩn Kinh thành Huế*, *Câu chuyện về chiếc xe đạp của vua Thành Thái* Chương trình Giải mã cuộc sống VTV2; *Tài liệu lưu trữ - Con đường về nguồn cội* Truyền hình Thông tấn (Vnews); *Châu bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới* Chương trình Tiếng vọng thời gian Truyền hình Quốc hội; *Từ Châu phê ngẫm về các Hoàng đế nhà Nguyễn* Chương trình Toàn cảnh Việt Nam HTV1...

- Hàng năm các viên chức Trung tâm đã nghiên cứu công bố khoảng trên 100 bài viết giới thiệu về tài liệu lưu trữ trên các tạp chí, báo, trang thông tin điện tử như Tạp chí Văn thư Lưu trữ, Tạp chí Xưa Nay, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, Tạp chí Nghiên cứu phát triển, Báo Hà Nội mới, Báo Thể thao Văn hóa, Báo Quân đội nhân dân, Báo Lao động, Báo VnExpress, Website Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Website Trung tâm Lưu trữ quốc gia I... Nhiều bài viết công bố giới thiệu tài liệu lưu trữ của Trung tâm được giới nghiên cứu sử dụng để trích dẫn trong các hoạt động khoa học.

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19, Trung tâm đã nhanh chóng linh hoạt chuyển đổi sang các hình thức trưng bày triển lãm trực tuyến, triển lãm ảo 3D như "Giáo dục triều Nguyễn vang vọng còn lại"; "Hồ Gươm - Giao lộ Đông Tây"; "Ký ức chợ xưa"; "Đông Dương - Xứ sở diệu kỳ"... Tổ chức các cuộc Hội thảo Tọa đàm kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến như: *Chuyển đổi số trong Lưu trữ - Không còn khoảng cách, Trao đổi kinh nghiệm bảo tồn phát huy giá trị Di sản tư liệu Châu bản triều Nguyễn...* Các hoạt động này ngay lập tức đã nhận được phản hồi rất tích cực của công chúng, đặc biệt trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh.

Trung tâm cũng hợp tác với nhiều cơ quan, địa phương tổ chức nhiều cuộc triển lãm lưu động tại nhiều nơi trong cả nước như: Huế, Hội An, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Văn Miếu - Quốc tử giám Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long Hà Nội... Phối hợp với nhiều cơ quan tổ chức tại nước ngoài như Lưu trữ Quốc gia Pháp, Lưu trữ Hải ngoại Pháp Aix-en-Provence, Văn phòng UNESCO Paris để khai thác tài liệu tư liệu và tổ chức một số cuộc triển lãm như *Dấu ấn Văn hóa Pháp qua tài liệu lưu trữ*, *Nét Việt qua tài liệu lưu trữ*...

Bên cạnh đó, Trung tâm còn tiếp đón và hướng dẫn hàng nghìn lượt khách tham quan trong và ngoài nước tìm hiểu thực tế về công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ. Đặc biệt Trung tâm Lưu trữ quốc gia I là một trong những điểm đến hấp dẫn của giảng viên, sinh viên các trường Đại học nói chung và sinh viên ngành Văn thư Lưu trữ, Quản trị Văn phòng nói riêng tham quan kiến tập nghiệp vụ. Nhiều ấn phẩm, triển lãm trực tuyến, phim tư liệu của Trung tâm đã được các trường Đại học, trường phổ thông sử dụng để tham khảo trong chương trình giảng dạy và học tập.

Năm 2017, Trung tâm đã đưa vào sử dụng Khu trưng bày tài liệu 2.000 m² với 3 tầng hiện đại gồm:

- + Tầng 1 là Khu trưng bày tài liệu theo chủ đề;
- + Tầng 2 là Khu trưng bày tài liệu cố định;
- + Tầng 3 là Không gian Châu bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới.

Ngoài ra Trung tâm đã xây dựng và bảo vệ thành công hồ sơ Châu bản triều Nguyễn được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (năm 2014) và Di sản tư liệu thế giới (năm 2017);

- Triển khai và tổ chức thực hiện tốt công tác thực hiện chính sách pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước, không để xảy ra tình trạng vi phạm hay lộ, lọt bí mật nhà nước;

- Thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công trong lưu trữ, nhiều năm qua Trung tâm I đã là đối tác tin cậy cung cấp dịch vụ chính lý, tư vấn, số hóa cho rất nhiều cơ quan, bộ ngành như: Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, Đại học quốc gia Hà Nội, hệ thống Thị trường 63 tỉnh thành,...

Trong những năm tháng đã qua, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã tập trung nhiều công sức, trí tuệ cho việc chính lý tài liệu lưu trữ. Đến thời điểm hiện nay về cơ bản toàn bộ tài liệu bảo quản tại Trung tâm đã được chính lý, trong đó khoảng trên 70% là chính lý hoàn chỉnh, số còn lại là chính lý sơ bộ. Đối với những phong, sưu tập tài liệu đã được chính lý hoàn chỉnh, hồ sơ được đánh số tờ ổn định, được sắp xếp logic, khoa học, có chỉ dẫn địa chỉ tra cứu rõ ràng. Toàn bộ tài liệu Hán - Nôm và phần lớn các phong tài liệu lưu trữ hành chính tiếng Pháp đã được chính lý tương đối hoàn chỉnh. Khối tài liệu kỹ thuật cũng đã được sắp xếp và chính lý theo từng công trình...

Chỉ tính riêng trong 5 năm từ 2017 - 2021, Trung tâm đã chính lý 425,6 mét tài liệu tiếng Pháp, trong đó có khối tài liệu kiến trúc các công trình xây dựng tại Hà Nội gồm nhiều bản vẽ thiết kế đặc biệt quý giá. Từ kết quả đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả tiếp cận tìm hiểu thông tin trong các phong tài liệu, từ đó xác định những hồ sơ, tài liệu cần khai thác sử dụng cho chủ đề nghiên cứu góp phần cho việc tìm và cung cấp tài liệu từ kho lưu trữ cho độc giả bảo đảm nhanh chóng, kịp thời.

Cho đến thời điểm hiện tại, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đang bảo quản khoảng gần 6.000 mét giá tài liệu và tư liệu lưu trữ. Kho bảo quản tài liệu của Trung tâm là kho lưu trữ hiện đại, về cơ bản đáp ứng yêu cầu các thông số kỹ thuật kho chuyên dụng theo tiêu chuẩn chung của quốc tế. Toàn bộ nhà kho có sức chứa 20.000 mét giá tài liệu lưu trữ.

- Đặc biệt trong những năm gần đây Trung tâm đã tiếp nhận nhiều sắc phong, tài liệu do các cá nhân, gia đình dòng họ hiến tặng. Phối hợp tập huấn, hỗ trợ bảo quản tài liệu cổ cho các cơ sở thờ tự trên nhiều địa bàn thành phố Hà

Nội và một số tỉnh, thành phố khác như: Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Tháp, Kiên Giang,....;

Trong những năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể viên chức, người lao động của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Trung tâm thành một tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết được Bộ Nội vụ đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều cơ quan, bộ ngành và tổ chức đánh giá cao, cụ thể:

IV. MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ HÀNG NĂM

1. Danh hiệu thi đua:

Năm	Danh hiệu thi đua	Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
2017	Tập thể Lao động xuất sắc	QĐ số 54/QĐ-BNV ngày 17/01/2018
2018	Tập thể Lao động tiên tiến	QĐ số 02/QĐ-VTLTNN ngày 05/01/2019
2019	Tập thể Lao động tiên tiến	QĐ số 118/QĐ-VTLTNN ngày 31/12/2019
2020	Tập thể Lao động tiên tiến	QĐ số 199/QĐ-VTLTNN ngày 29/12/2020
2021	Tập thể Lao động xuất sắc	QĐ số 20/QĐ-BNV ngày 11/01/2022

2. Hình thức khen thưởng:

Năm	Hình thức khen thưởng	Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định
2017	Bằng khen của Bộ Nội vụ	QĐ 2461/QĐ-BNV ngày 24/8/2017
2020	Bằng khen của Bộ Nội vụ	QĐ số 584/QĐ-BNV ngày 17/8/2020
2020	Giấy khen của Cục VTLTNN	QĐ số 203/QĐ-VTLTNN ngày 31/12/2020
2021	Giấy khen của Cục VTLTNN	QĐ số 05/QĐ-VTLTNN ngày 06/01/2022

Với những thành tích đã đạt được, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng "Huân chương Lao động" hạng Ba cho tập thể viên chức, người lao động Trung tâm đề động viên, khích lệ tinh thần tập thể viên chức, người lao động tiếp tục phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

**XÁC NHẬN CỦA CỤC VĂN THƯ
VÀ LƯU TRỮ NHÀ NƯỚC
CỤC TRƯỞNG**



GIÁM ĐỐC



Trần Thị Mai Hương

Đặng Thanh Tùng

**XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**



Nguyễn Duy Thăng

Watermark: Công nghệ thông tin và truyền thông - 14:53:19 - Bộ Văn thư và Lưu trữ Quốc gia I